
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 (9/2564) 
วันศุกร์ท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา ๐๙.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวสันต์ วิเชียร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๒. นางลักขณา ศรีดวงอินทร์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๓.   นายอุสมาน สมัครไทย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๔. นายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๕.   นายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๖. นางสาวมัญชรี ชัยพิมาน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๗.   นางอนงค์ โพธิ์พันธ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 
๘. นางสาววรรัตน ์ พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๙. นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๑๐. นายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 
๑๑. นายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๑๒.   นางกัญญาภัทร บุดดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๒. พันตำรวจโทสวัสด์ิ หล้ากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๓. นางวันวิศาษ ์ เรืองเดชณรงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๔. ร้อยตำรวจเอกนิคม ศรีดวงอินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๕. นางบุปผา  ปาลีกุย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๖. นายบุญเท่ียง  อินทะไชย ท่ีปรึกษาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๗. นางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๘.   นายนพดล บุญมา                 รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๙. นางสาวจตุพร โกศลกาญจน์ หัวหน้าสำนักปลัด 
๑๐. นายปิติพล มาระวิชัย    ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๑.   นายสุรินทร์ โท๊ะยะ                 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๑๒. นางสาวศิริขวัญ     แก้วใจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๓. นางสาวณปภา อินทร์มณี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๔. นางสาวภมรจันทร์ มณีเดช นิติกร 
๑๕. นายกิตติวงค์   ไชยวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
                   
 
 

2/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  
เวลา 09.00 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายปิติพลฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นางสาวบงกชฯ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้ตรวจรายชื่อผู ้เข้าประชุม  เมื ่อครบ        
องค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เข้านั ่งประจำที ่และประธานสภาฯ      
กล่าวเปิดการประชุม 
 
เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ 

เรื่องท่ี 1 แนะนำพนักงานโอนย้ายจำนวน 1 ราย คือ นายปิติพล มาระวิชัย ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งได้โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
ขอเชิญแนะนำตัวครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิก

สภาฯทุกท่าน ผมช่ือนายปิติพล มาระวิชัย ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 
2564 โดยพร้อมท่ีจะทำงานสนองนโยบายของคณะบริหาร สามารถบอกกล่าวหรือแนะนำ
การปฏิบัติงานได้ทุกเรื่อง ขอบคุณครับ  

 
ขอต้อนรับผู ้อำนวยการกองช่างปิยะพล มาระวิชัย กระผมเชื ่อว่าด้วยความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของท่าน จะช่วยพัฒนาตำบลหนองหอย ให้เจริญก้าวหน้า
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนในตำบลหนองหอยต่อไปครับ 

เรื ่องที่ 2 ขอแจ้งสภาฯ ทราบเรื ่องการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลเพื่อเป็น
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคัดเลือกจากประธานเทศบาลทุกแห่ง 
จำนวน 2 ท่าน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ ่งผลการคัดเลือก          
ได้แก่ ท่านที่ 1 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง     
และท่านท่ี 2 นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่  

 
เรียนประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

หนองหอย เขต 1 ในเรื ่องที่ 2 ที่ท่านแจ้งให้ทราบนี้ท่านต้องการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ     
เรื่องใด และมีความเปน็มาอย่างไรขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
 

ขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงครับ 
 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กรณีที่ท่านประสาน ได้สอบถามนั้นเป็นการคัดเลือก
ประธานสภาของทุกแห่ง จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นคณะกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องของระเบียบบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาลจังหวัด มี 3 ส่วนประกอบด้วย ประธานสภา นายกเทศมนตรี        
และปลัดเทศบาลในจังหว ัดเชียงใหม่ ซ ึ ่งจะมีการคัดเลือกตัวแทนของทั ้งจ ังหวัด          
ประเภทละ 2 ท่าน คือตัวแทนนายก 2 ท่าน ประธานสภา 2 ท่าน และปลัดฯ 2 ท่าน   
 
                                                                                       3/ระเบียบวาระ.. 
 



 
ระเบียบวาระที่ 2 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 3 
ประจำปี พ.ศ.2564(8/2564) วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ตามเอกสารรายงานการประชุมที ่ไ ด้จ ัดส่งให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน        
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูว่ามีการบันทึกข้อความถูกต้องชัดเจนหรือไม่ ทั้งนี้ สามารถ     
ขอแก้ไขเ้พิ่มเติมได้ เชิญท่านประสานฯ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม    
รับฟังการประชุมทุกท่านกระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
หนองหอย เขต 1 ในส่วนวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ขอให้เพิ่มคำว่า “พิจารณา” ให้เห็นเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ก่อน แล้วในครั้งต่อไปจึงจะตัดคำว่า “พิจารณา” ออกเพื่อเป็นการ
ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามที่ผมได้ขอให้แก้ไข สำหรับการขออภิปรายหรือพูดของสมาชิก    
สภาฯ หรือการสรุปประเด็นของประธานสภาฯ ขอให้ประธานสภาฯ พิจารณาให้แต่ละทา่น
อภิปรายหรือพูดในเรื ่องเดียวกันให้จบเป็นเรื ่องๆ ไปและประธานสภาฯ สรุปเรื ่องนั้น         
ให้จบก่อนโดยไม่นำเรื่องอื่นมาอภิปรายหรือพูดในสภาฯ ปะปนกันขอให้เป็นตัวอย่างแบบนี้
ขอบคุณครับ 

 
ขอบคุณท่านประสาน จากที่ได้มีการทบทวนดูแล้วกระผมจะให้ท่านเลขาแก้ไข 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามถูกต้องต่อไป มีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม    

รับฟังการประชุมทุกท่าน กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
หนองหอย เขต 1 ในส่วนการบันทึกการประชุมในส่วนของผมว่าไม ่อยู ่ ในที ่ประชุม           
ท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ได้แจ้งเลขาฯ ไปแจ้งผู้ที ่ไม่อยู่ในห้องประชุม     
เข้ามาประชุมหรือไม่ เพราะฉะนั้นควรมีการติดตามเพื่อเข้าประชุมจะได้ร่วมพิจารณาในเรื่อง
ท่ีมีความสำคัญร่วมกัน ฝากท่านเลขาฯด้วย ขอบคุณครับ 

 
ขอบคุณท่านประสาน ในประเด็นกรณีไม่อยู่ในห้องประชุมแล้วมิได้แจ้งให้เลขาฯ 

เรียกหรือเชิญให้เข้าประชุมนั้น ในกรณีนี้บางครั้งท่านอาจจะทำธุระส่วนตัวอยู่หรือมีเหตุ
จำเป็นอื ่นใดเป็นการส่วนตัวอยู ่ก ็อาจเป็นได้นะครับ ทั ้งนี ้ตามระเบียบในการลงมติ             
หากมีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมเกินครึ่งก็สามารถลงมติได้ครับ เชิญท่านสุรจักษ์ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม    

รับฟังการประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
เขต 2 ขอแก้ไขในหน้า 3 ในส่วนคำพูดของผมโดยขอตัดคำว่ากราบออกจากคำว่า        
“กราบเรียนท่านประธานสภาฯ” คงเหลือเพียงคำว่า “เรียนท่านประธานสภาฯ” คำพูดของ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านควรจะต้องเหมือนกัน จะใช้คำว่าท่านประธานสภาฯหรือว่าอย่างไร               
ก็ควรจะต้องใช้คำนี้เหมือนๆกัน จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และท่าน
เลขาฯ ช่วยตรวจสอบ แต่งเติม ปรับเปล่ียนให้เป็นคำพูดท่ีเหมาะสม ขอขอบพระคุณครับ 

 
                                                                                           4/นายวสันต์.. 



 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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ขอบคุณท่านสุรจักษ์ครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ       

ในรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอรับรองรายงานการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี2564 (8/2564) ในวันที่ 30 กันยายน 2564 
ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับรองขอให้ยกมือครับ 

รับรอง             11   เสียง 
ไม่รับรอง            -    คน 
งดออกเสียง         1   คน 

 
เร่ืองอื่นๆ 

1. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ตามท่ี นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยได้แถลงนโยบายบริหารราชการ

เทศบาลต่อสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 โดยนายกเทศมนตรี ได้กำหนดแนวทาง    
การดำเน ินนโยบายการพัฒนาไว้  6 ด้าน ได้แก่  การพัฒนาด้านโครงสร ้างพื ้นฐาน            
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนา     
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านการบริหาร
และจัดการองค์กร ทั ้งน ี ้  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ ่มเติม             
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัต ิงานตามนโยบายที ่ได ้แถลงไว้ต ่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี              
และปิดประกาศรายงานแสดงผลงานปฏิบัติงานไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาล         
โดยนายกเทศมนตรีได้นำรายงานแสดงผลดังกล่าวมาแถลงให้สภาเทศบาลรับทราบ          
เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานให้สมาชิกสภาฯช่วยกันตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง        
ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลว่าจะปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ หากท่านนายกเทศมนตรีมีรายละเอียดรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน         
ตามนโยบายแจ้งต่อสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอรายงานผลการปฏิบัต ิงานประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง(ฉบับที ่ 14)         
พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ วรรค 5 กำหนดให้ 
 นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  
 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดย เปิดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลด้วย 

เพื ่อให้เป็นการดำเนินตามพระราชบัญญัติเทศบาลกำหนดไว้ เทศบาลตำบล      
หนองหอย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี            
ท ี ่ ได ้แถลงไว ้ต ่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เม ื ่อว ันท ี ่  14 พฤษภาคม 256 4                 
โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล รวมถึงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล
หนองหอย                                                                                     5/ท้ังนี้.. 
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ท้ังนี้ เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงไว้

ต่อสภาเทศบาล ในเรื่องของการเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
จึงขอนำเรียนต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ให้ทราบถึงการดำเนินงาน

ตลอด 8 เด ือนที ่ผ ่านมา ท ี ่ เข ้าดำรงตำแหน ่งนายกเทศมนตร ีตำบลหนองหอย                   
โดยเป็นข้อมูลท่ีได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2564 ตามกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาฯ 6 ด้าน 

ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามนโยบายการบริหารนั้น มีท้ัง 
➢ การใช้งบประมาณเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยเป็น

งบประมาณท้ังของเทศบาลเองและการได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 
➢ การใช้กลไกการบังคับใช้กฎหมาย 
➢ การขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาคราชการ ภาคประชาชน รวมถึง

ภาคประชาชน 
➢ และอีกหลากหลายวิธีการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ท่ีนายกฯ ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ 
ในระยะแรกของการดำรงตำแหน่ง ทิศทางของงานบริหารงานเร่งแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นการเฉพาะหน้าเป็นหลัก เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว       
ม ี เหต ุสาธารณภัย เก ิดข ึ ้นหลายครั ้ง  ทั ้ ง ฝนตกลมแรง น ้ำท ่วมขังรอการระบาย                
การแพร่ระบาดและการติดเช้ือ COVID-19 ในพื้นท่ีตำบลหนองหอย ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุน
ท้ังจากสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการร่วมแรง ร่วมใจแก้ไขปัญหา
นั้นไปได้ และนำไปสู่การวางแผนเพื่อรองรับเหตุท่ีอาจเกิดในอนาคต  

โดยนายกฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาตามที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลไว้         
6 ด้าน รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นการดำเนินการเพื ่อจัดบริการสาธารณะในด้านระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  ให้ก ับประชาชนในพื ้นที ่  ดำเน ินการ  15 โครงการ ใช้งบประมาณ               
ในการดำเนินงาน 2,675,317.60  บาท   

2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
เป็นการดำเนินกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิต       

ประประชาชน ดำเนินการจำนวน  10  โครงการ ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 
7,610,470.- บาท   

โดยกิจกรรมที่ได้ทำเนินการ อาทิ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลเทศบาล
ตำบลหนองหอย พร้อมห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที ่ 4  บ้านสันป่าเลียง (ในพื้นที่ของศูนย์
กิจกรรมและนันทนาการของเทศบาล ซึ่งในอนาคตจะต่อยอดให้มีกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบเพื ่อให้บริการประชาชน โครงการมาตรการช่วยเหลือประชาชนที ่ได้รับความ
เดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดหาถุงยังชีพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้แก่ประชาชน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์      
เป็นต้น 
                                                                                         6/3.นโยบาย.. 
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3. นโยบายด้านสาธารณสุข 

ในปีที่ผ่านมา ยังอยู่ในช่วงการรับมือกับการแพร่ระบาด และการติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ซึ่งตำบลหนองหอยมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ทั้งในสถานธรรมไท่หลิน     
หมู่ท่ี 4 บ้านเช่าในหมู่ท่ี 3 รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกัน
ตนเองจากการติดเช้ือและโครงการท่ีสำคัญท่ีเป็นการพัฒนาเชิงรุก ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ 
คือ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื ้นฟูสภาพแบบองค์รวมตำบลหนองหอย  หมู ่ที ่ 3         
บ้านเสาหิน ซึ่งสภาเทศบาลได้พิจารณางบประมาณ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 โดยดำเนินการทั้งสิ ้น   6  โครงการ  ใช้งบประมาณ      
ในการดำเนินงาน 3,897,390.- บาท  

4. นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
โดยในปีที่ผ่านมานั้นจากสถานการณ์ COVID-19 กระทบกับการจัดการเรียน

การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่เทศบาลก็ได้ปร ับตัว           
หากำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงานต่างๆให้สอดคล้องตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม         
มีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ทั้งส้ิน        
8 โครงการ  งบประมาณท้ังส้ิน  345,537.- บาท 

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ดำเน ินการท ั ้ งส ิ ้น  3 โครงการ งบประมาณทั ้ งส ิ ้น  36 ,475. - บาท                

แม้จะดำเนินกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องตามนโนบายที่แถลงต่อสภาฯ จำนวนไม่มากนัก 
แต่การดำเนินการที่เป็นภารกิจงานประจำของเทศบาลทั้งในเรื ่องของการจัดเก็บขยะ        
การชำระค่าธรรมเนียมขยะ ก็สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ประสบปัญหาและ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. นโยบายด้านการบริหารและจัดการองค์กร 
กิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายที ่ได ้แถลงฯมีการ ดำเน ินการทั ้ ง ส้ิน             

12  โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน  3,213,048.- บาท  กิจกรรม/โครงการ ท่ีโดดเด่นก็คือ 
➢ การก่อสร้างและเปิดทำการอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สำหรับเป็นพื้นท่ีปฏิบัติงานให้ให้บริการประชาชน  
➢ โครงการขับเคลื ่อนการพัฒนาท้องถิ ่นดิจิทัลระหว่าง เทศบาลตำบล     

หนองหอย กับ สำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเทศบาลได้ผลักดันให้เกิด
ระบบบริการประชาชน ออนไลน์ “หนองหอยสุขใจ” 

➢ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (LPA)        
ของเทศบาลตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 92.90 เป็นอันดับท่ี 2 ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  

➢ รวมถึงเทศบาลตำบลหนองหอยมีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน ITA โดยสำนักงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระด ับ A 88.01 และต ั ้ ง เป ้าจะยกระดับ                   
ผลการประเมินให้เป็นระดับ AA ในปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีได้แสดง
ไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้นำเรียนต่อประธานสภาฯและสมาชิก       
สภาเทศบาล  

 
                                                                                             7/และท้ังนี้.. 
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                และทั้งนี้ ขอแจ้งให้สภาฯทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบล       
หนองหอย ซึ่งนอกจากครุภัณฑ์ท่ีได้จัดซื้อโดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลหนองหอย
แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังมีครุภัณฑ์ที ่ม ีผ ู ้อ ุทิศให้กรรมสิทธ ิ ์แก่เทศบาล         
จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 

รายการท่ี 1 รถจ ักยานยนต์ไฟฟ ้า ย ี ่ห ้อ AJ ร ุ ่น C หมายเลขทะเบ ียน                  
2 กต 9232 เชียงใหม่ ได้รับบริจาคจากนางสาวจันทร์ฉาย  ใจสันต์ ใช้ประจำกองช่าง 

รายการที่ 2 เครื่องปั๊มแช่ดูดโคลน ขนาด 3 นิ้ว ผู้บริจาคนางสาวจันทร์ฉาย            
ใจสันต์ ใช้ประจำกองสาธารณสุข  

รายการที่ 3 เลื่อยยนต์ ได้รับจากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ใช้งานประจำ 
กองช่าง 

รายการที่ 4 เครื ่องสว่านโรโตรี่ ได้รับบริจาคจาก หจก.น่านธุรกิจรุ ่งเร ือง               
ใช้ประจำกองช่าง  

รายการที ่ 5 เครื ่องพ่นละอองฝอยติดรถยนต์ ได้ร ับบริจาคจาก ส.วิว ัฒน์          
ใช้ประจำกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

รายการท่ี 6 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ได้รับบริจาคจาก ร้านดับเบิ้ล
ดิจิ ใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย 

และรายการท่ี 7 รถราง ซึ่งได้รับบริจาคมาเช่นกัน 
จึงขออธิบายเพิ่มเติมให้สภาเทศบาลตำบลหนองหอยรับทราบ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหอย 
ได้จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และใช้ประโยชน์ตามที่ผู้บริจาคมีความตั้งใจที่จะอุทิศให้เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณสภาเทศบาล ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนการ
พัฒนาและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลหนองหอย
อย่างมีเต็มที่ และมองประโยชน์สูงสุดประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญมุ่งไปยังเป้าหมาย
วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลหนองหอย ท่ีว่า ตำบลหนองหอย สังคมอุดมสุขขอบคุณค่ะ 

 
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ตามท่ีท่านนายกฯ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล          
มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีถือว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบนะครับ 

 
รับทราบ 
 
เร ื ่องที ่  2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล       

ตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามที ่เทศบาล ได้รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล         

ต่อสภาเทศบาล ตามหนังสือเทศบาลตำบลหนองหอย ที่ ชม 55001/ว.1701 ลงวันท่ี      
29 ธ.ค.2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที ่ 3 พ.ศ.2561           
ข ้อ 30 (5) ผู ้บร ิหารท้องถิ ่น เสนอผลการติดตามและประเม ินผลต่อสภาท้องถิ่น                
เชิญท่านนายกฯ รายงานสรุปข้อมูลจากรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ดังกล่าวตามท่ีได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย  
 
                                                                                            8/นางจีรพร.. 



 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชน    
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน        
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  โดยคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนา  ได ้ม ีการประชุม             
เพื่อพิจารณาเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 และได้เสนอรายงานดังกล่าว ต่อนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหอย เพื่อรับทราบและลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564  

  ทั ้งนี้  เทศบาลตำบลหนองหอย ได้รายงานผลการติดตามต่อสภาเทศบาล 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามหนังสือเทศบาลตำบลหนองหอย        
ที่ ชม 55001/ว 1710 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน      
ได้ทราบโดยติดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาล และเว็บไซค์ของเทศบาลตำบลหนองหอย 

ซึ่งการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการติดตามตรวจสอบ
กิจกรรม/โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าได้มีการนำไปแปลงสู่การปฏิบัติจริง 
และมีประสิทธิภาพมากน้อย เพียงใด โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเป็นพัฒนา 
เป็นองค์คณะในการดำเนินงาน ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่ รายละเอียดกิจกรรม/
โครงการตามแผนพัฒนาที ่นำไปดำเน ินการได้ และการประเมินผลความพึงพอใจ               
ในการปฏิบัติงาน 

ส่วนแรก จะขอกล่าวถึง รายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา 
กิจกรรม/โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหอย       

ในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ด้าน มีจำนวน ท้ังส้ิน 206 โครงการ 
ได้นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งส้ิน 113 โครงการ แยกเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 67 โครงการ  
นำมาดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ  

ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ 

ท้ังนี้ มีโครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุง
ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 2 บ้านโรงวัว และโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 1 หมู่ที ่ 6 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ เนื ่องจาก      
ประสบปัญหาเรื่องพื้นท่ีดำเนินการ 

 
 

 
                                                                                      9/2.ยุทธศาสตร์.. 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ยั่งยืน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ  
นำมาดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จท้ังหมด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ และเพิ่มแผนอีก 1 โครงการ 
นำมาดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ 

โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ  
และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 

ในส่วนโครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการนั้นเกิดจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการร่วมกลุ่มในการจัดกิจกรรมโครงการได้ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 15 โครงการ  
นำมาดำเนินการ จำนวน  13 โครงการ 

โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ  
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  6 โครงการ 

สาเหตุที ่ไม่ได้ดำเนินการนั ้นเก ิดจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส      
COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการร่วมกลุ่มในการจัดกิจกรรมโครงการได้ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 70 โครงการ  
นำมาดำเนินการ จำนวน 34 โครงการ  

โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ  
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  19 โครงการ 

สาเหตุที ่ไม่ได้ดำเนินการนั ้นเก ิดจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส       
COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการร่วมกลุ่มในการจัดกิจกรรมโครงการได้    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ  
นำมาดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ  

โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ  
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  6 โครงการ 

สาเหตุที ่ไม่ได้ดำเนินการนั ้นเก ิดจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส       
COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการร่วมกลุ่มในการจัดกิจกรรมโครงการได้ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 35 โครงการ  
นำมาดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ  

โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ  
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  7 โครงการ                             10/สาเหตุ.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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สาเหตุที ่ไม่ได้ดำเนินการนั ้นเก ิดจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส      

COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการร่วมกลุ่มในการจัดกิจกรรมโครงการได้ 
ในส่วนต่อมา เป็นข้อมูลผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ภายในตำบลหนองหอย ที ่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหอย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แยกรายส่วนราชการ ทั ้ง 4 สำนัก/กอง  โดยมีกลุ ่มตัวอย่าง     
จำนวน จำนวน 458 กลุ่มตัวอย่าง 

มีผลการสำรวจดังนี้ 
➢ ภาพรวมท่ีมีต่อความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน

ของสำนักปลัดเทศบาลอยู่ใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.90  โดยประชาชนมีความ         
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนของสำนักปลัดเทศบาล ในประเด็น
พนักงานเทศบาลให้บริการผู้มาติดต่อราชการด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ
และเอาใจใส่  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.00 

➢ ภาพรวมที ่มีต่อความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และการบริการ
ประชาชนของกองคลัง อยู่ใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.90 โดยประชาชนมีความ      
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนของกองคลัง  ในประเด็นพนักงาน
เทศบาลให้บริการผู้มาติดต่อราชการด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเอาใจ
ใส่  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.97 

➢ ภาพรวมที ่มีต่อความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และการบริการ
ประชาชนของกองช่าง อยู่ใน ระดับมาก  มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 3.85 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนของกองช่าง  ในประเด็นความพึงพอใจ          
ในภาพรวมที่มีต่องานด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจ     
อยู่ใน ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.91   

➢ ภาพรวมที ่มีต่อความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และการบริการ
ประชาชนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.89    
โดยประชาชนม ีความพ ึงพอใจต ่ อการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน และการบร ิการประชาชน                       
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นความพึงพอใจในพนักงานเทศบาลตำบล
หนองหอยให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในงานที่ตนรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและถูกต้อง        
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.02   
 ทั้งนี ้ เทศบาลตำบลหนองหอย จะได้นำข้อมูลรายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาไปปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และการให้บริการประชาชนในดี
ยิ่งขึ้นไป ขอบคุณค่ะ 
 

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ตามที ่ท่านนายกฯ รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีท่านใด
จะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีถือว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบนะครับ 

 
รับทราบ 
 

ต่อไปเป็นการหารือเรื่องอื่นๆ ครับ                                               11/นางจีรพร..                                                                                



 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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เร ียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท ่าน ดิฉ ันนางจีรพร หว ันแดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
ในวาระอื ่นๆ คณะผู ้บริหารมีเร ื ่องนำเร ียนให้สภาเทศบาลร ับทราบค่ะ            

เรื ่องที่ดินที่ติดด้านข้างสำนักงานเทศบาลด้านหลัง จำนวน 1 งาน ขณะนี้เจ้าของที่ดิน         
มีความประสงค์จะขายให้กับเทศบาล คณะผู้บริหารจึงขอนำเรียนปรึกษาและขอคำแนะนำ
ในเบื ้องต้นเกี ่ยวกับการจัดซื ้อที่ดินดังกล่าวกับท่านสมาชิกสภาฯ เนื ่องจากมีราคาสูง
พอสมควร โดยเจ้าของที่ดินตั้งไว้ในราคาตารางวาละ 37,000 บาท ทั้งนี้สืบเนื่องจาก 
เทศบาลฯ ใช้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีจอดรถท้ังรถส่วนกลางและรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ี 
ใช้ในการแข่งขันกีฬาเปตอง รวมถึงใช้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการซ่อมบำรุง ซึ่งจากการ   
ใช้พื ้นท่ีของเทศบาลฯ ดังกล่าวเจ้าของที่ดินจึงมีความประสงค์ที ่จะขายให้กับเทศบาล        
ในลำดับแรก และหากเทศบาลฯไม่ซื้อก็จะขายให้กับผู้อื ่นต่อไป ดังนั้น จึงนำเรียนให้สภา
เทศบาลทราบ เพื่อขอความเห็นว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป พื้นท่ีดังกล่าวมีความ  
จำเป็นมากน้อยเพียงใด 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองหอย เขต ๑ ตามที่นายกฯกล่าวมาข้างต้น ผมเห็นด้วยครับเพื่อจะได้ใช้เปน็พื้นท่ี      
ในการเก็บสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือปลูกสร้างเพื่อให้เทศบาลฯมีพื้นที่กว้างขึ้น สามารถ       
ใช้ประโยชน์ในคราวต่อไป ถ้าเป็นไปได้เทศบาลฯจะซื้อไว้ก็ไม่เสียหาย เพราะเป็นพื้นท่ีติดกับ
เทศบาล ปัจจุบันนี้หาท่ีดินยากผมจึงเห็นด้วยในการจัดซื้อท่ีดินครั้งนี้ครับ 

 
เรียนประธานสภาฯ ผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  

ขอสอบถามความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูฯ ดำเนินการถึงขึ้นตอนใด  
ส่วนเรื่องท่ีดิน ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ดินบริเวณด้านหลังหรือติดด้านข้างเทศบาลฯ 

หากเป็นพื้นที่ด้านหลังผมไม่เห็นด้วย อยากให้ท่านพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากพื้นที ่ไม่ได้     
ติดกับเทศบาลฯแต่มีถนนกั้น หากเป็นพื้นท่ีท่ีติดด้านข้างเทศบาล ผมเห็นว่าจะดีกว่า  

อีกเรื ่องคือ หน้าที ่ 7 ข้อ 8 ท่านดำเนินงานในแผนงานของปีงบประมาณ       
พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาแต่ท่านเป็นผู้รายงาน ที่ผ่านมาคงไม่ใช่ท่านนายกฯ เป็นผู้ดำเนินการ    
แต่คงจะเป็นท่านปลัดบงกชฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีนายกฯ เป็นผู้ดำเนินการ 
 

ขอบคุณท่านประสานฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเพิ ่มเติมหรือให้
คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องท่ีดิน หรืออื่นๆ เชิญท่านสุรจักษ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        12/นายสุรจักษ์.. 



 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางกัญญาภัทรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
นายเรวัตฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 

เรื่องการจัดซื้อท่ีดินบริเวณด้านข้างเทศบาลฯ เพื่อขยายพื้นท่ี ในฐานะท่ีผมเป็นสมาชิกสภาฯ 
ผมเห็นด้วย เนื่องจากอาจต้องมีการขยายสถานที่ในอนาคต แต่ผมเห็นว่าราคาในการจัดซื้อ
ค่อนข้างสูงมาก จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารขอให้ต่อรอง
ราคาท่ีดินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลฯ ในการใช้งบประมาณ ผมเห็นด้วยที่จะจัดซื้อ  

เรื่องการพิจารณาแผนฯ ผมดูจากแผนฯ เดิมท่ีมีอยู่ 2-3 เรื่อง ท่ีนายกฯ ได้แถลง
ไปเมื่อสักครู่ การท่ีแจ้งว่าโครงการท่ีดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุผล
ใดนั้น ผมขออนุญาตให้ดูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก เนื่องจากวันเวลาผ่านไปเร็ว
มากอีกไม่กี่เดือนก็เข้าสู่ฤดูฝน ขอฝากคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ข้าราชการ ช่วยเตรียมการใน
เรื ่องงบประมาณ เนื่องจากในปีที ่ผ่านมาก็ได้แก้ไขปัญหาในเรื ่องของน้ำท่วมขังเป็นหลัก     
หากคณะผู้บริหารนำเสนอต่อสภาเทศบาล สภาฯ ยินดีท่ีจะช่วยเหลือ  

โครงการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ท่านนายกฯ ได้ดำเนินการมากกว่าท่ีวางนโยบายไว้ 
จึงขอขอบคุณท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน  

เรื ่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณะ ผมขอฝากประธาน     
สภาฯ ถึงคณะผู้บริหารว่าให้คำนึงถึงคุณภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ฝารางระบายน้ำไม่ว่า  
จะเป็นฝารางเก่าหรือใหม่ เห็นมีการซ่อมแซมอยู่ตลอด  

เร ื ่องของไฟฟ้าสาธารณะ จากการดำเนินงานตั ้งแต่ต ้นมาจนถึงปัจจุบัน                    
เทศบาลฯได้ใช้งบประมาณดำเนินการในส่วนนี้ไปไม่น้อย จึงของฝากให้คำนึงถึงคุณภาพของ
หลอดไฟ เนื่องจากมีปัญหาเสียบ่อยครั้ง แก้ไขแล้วแต่สักพักก็ดับอีก 

เรื ่องของการตัดหญ้า การกำจัดวัชพืชในลำเหมือง 5-6 สาย ภายในตำบล   
หนองหอย ต้องการให้มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อจะได้มีความต่อเนื่องในการ   
ทำความสะอาด ดูแลง่าย และที่ผ่านมาขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกกองทุกส่วน   
ท่ีทำให้ตำบลหนองหอยมีความสุขใจมากขึ้น  

 
เร ียนประธานสภาฯ นางกัญญาภัทร บุดดี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2         

เรื ่องไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลมีปัญหาบ่อยครั้งแจ้งมาแค่วันเดียว เจ้าหน้าที ่เข้าไป
ดำเน ินการว ันถัดไปก็ด ับอีก ดิฉ ันคิดว ่างบประมาณในส่วนนี ้คงจะใช้จ ่ายไปเยอะ                 
จึงขอให้คณะผู้บริหารช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ  

อีกเรื่องคือรางระบายน้ำซึ่งเป็นปัญหาตลอดมา เนื่องจากโครงการรางระบายน้ำ
ส่วนใหญ่ที่ดำเนินการไปส่วนใหญ่ไม่ได้ระดับ ต่อไปหากเราจะดำเนินการโครงการต่อไป    
ขอให้คณะผู้บริหารช่วยตรวจสอบและกำชับให้กองช่างตรวจเช็คดูระดับด้วยเพื่อประโยชน์
ของประชาชนและเพื่อไม่ให้ส้ินเปลืองงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

เร ียนประธานสภาฯ ผมนายเรว ัต ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2      
เกี่ยวกับเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาลที่ผ่านมา ซึ่งมี 7 ด้าน    
ตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งต่อสภาฯ ข้อที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผมขอเรียนปรึกษา     
ท่านนายกฯ และคณะผู ้บร ิหาร  เก ี ่ยวก ับบ้านเลขที ่  35/460 ซอย 14 หมู ่ท ี ่  7               
เป็นครอบครัวอาศัยอยู่ด้วนกัน 4 คน แม่ลูก มีแม่ทำมาหากินคนเดียว ขณะนี้หลังคาบ้าน
ชำรุดเสียหายมาก ฝนตกต้องใช้ถังน้ำรอง ท่ีหลับนอน ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ 
 
                                                                                        13/นายทองคำ.. 



 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-13- 
ขอความกรุณาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจและดำเนินการช่วยเหลือ
แบบเร่งด่วน ที่ผ่านมาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านส่งเรื่องไปส่วนกลางแล้วแต่ดำเนินการไม่ได้ 
เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ขอบคุณครับ 
 

เรียนประธานสภาฯ ผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
ตามที่นายกฯ ได้แสดงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาผมทราบดีว่าท่านทำอะไรบ้างผมยังไม่ได้
ขอบคุณแทนประชาชนที ่ท ่านทำถนนในหมู ่บ ้านสันป่าเลียง เป็นถนนสายสัมพันธ์                
ที ่สมาชิกสภาฯเขต 2 ได้ร ่วมกันสนับสนุนเงินท่านละ 1,000 บาท ผมต้องขอบคุณ        
แทนพี่น้องประชาชนและขอบคุณแทนครอบครัวกันทะวงศ์ที่ท่านได้ย้ายเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน            
ที ่ผ่านมาผมอยากจะขอบคุณ เนื ่องจากงบประมาณนั ้นเป็นงบประมาณส่วนตัวของ        
คณะผู้บริหาร ผมจึงขออนุญาต ณ ท่ีนี้ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 
 

เร ียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 

ตามที ่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้มีการสอบถามหรือให้คำแนะนำ ในนามของ         
คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานเทศบาล ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ช่วยกัน
ชี้แนะ ให้คำปรึกษาในสิ่งดีๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในความจำเป็นเร่งด่วนที่พี ่น้องประชาชน
เดือดร้อน  

ในประเด็นที่ท่านประสานฯ ได้สอบถามความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ฟื้นฟูฯ ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด ขณะนี้มีผู้รับจ้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วน
จำกัดผาปูนวิศวกรรม โดยวิธีคัดเลือกซึ่งพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน และอยู่ระหว่างการ    
ลงนามสัญญาจ้างซึ่งจะดำเนินการภายในอาทิตย์หน้า  

ในเรื ่องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ในเรื ่องน้ำขังและระบายไม่ทัน    
หรือไฟฟ้าสาธารณะต่างๆ ขอนำเรียนว่าขณะนี้การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำท่วม น้ำไหล
ระบายไม่ทัน เรามีโครงการอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะตอ้ง
ดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาฯ รับทราบว่าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานทุกท่านไม่ได้นิ่งนอนใจ เพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน  

ในส่วนคุณภาพของรางระบายน้ำ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
มีความเข้มข้นทั้งในเรื่องฝาราง การวัดระดับน้ำ ระดับรางระบายน้ำอยู่แล้ว ขอให้สมาชิก
สภาฯ สบายใจได้ ประกอบกับสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ช่วยกำกับดูแลผู้รับจ้างและพนักงาน
ของเทศบาลฯ เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง แม้จะไม่ได้ช่วยด้วยแรงก็ช่วยด้วย
กำลังทรัพย์ ดูแลพนักงานและผู้รับจ้าง ท้ังน้ำ เครื่องด่ืม อาหาร ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือในการทำโครงการและกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะ 

ในส่วนเร ื ่องของคุณภาพของหลอดไฟ รวมถึงฝารางระบายน้ำ นายกฯ           
เจอด้วยตัวเองและคิดหาสาเหตุ พบว่าฝารางอาจเกิดจากอายุการใช้งานซึ่งใช้งานมาเป็น
ระยะเวลานานแล้ว สำหรับหน้าบ้านอดีตกำนันกุนทนฯ พยายามติดตามและกำชับผู้รับจ้าง 
เนื่องจากอยู่ในช่วงการรับประกัน ล่าสุดได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ท่าน
รองนายกฯ พ.ต.ท.สวัสด์ิฯ และท่าน ผอ.กองช่าง ไปดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด ไม่น่ามีการแก้ไข
หรือแตกซ้ำๆ                                                                                

                                                                             14/เรื่อง... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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เร ื ่องหลอดไฟฟ้าสาธารณะจะกำชับกองช่างให้ใช้ของที ่ม ีค ุณภาพยิ ่งขึ้น          

และตรวจสอบทุกครั้งก่อนแก้ไข มิใช่เพียงเปลี่ยนหลอดไฟ แต่สตาร์ทเตอร์หรือตัวจ่าย
กระแสไฟอาจจะเสีย ทำใหป้ระสิทธิภาพอุปกรณ์หรือหลอดไฟเสียหายได้ง่าย จึงเป็นเหตุทำ
ใหดั้บบ่อยครั้ง ท้ังนี้ ขอฝาก ผอ.กองช่างด้วยค่ะ 

ในส่วนท่ีท่านเรวัตฯ ได้แจ้งกรณีขอความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซอย 14        
วันจันทร์จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างไร ขอบคุณท่าน  
เรวัตฯ และสมาชิกสภาทุกท่านที่ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนในตำบลหนองหอย ลำพังคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าท่ี คงจะดูแลไม่ท่ัวถึง                 
หากทุกท่านได้ให้ความเอาใจใส่และดูแลลูกบ้านตนเอง ดูแลในเขตรับผิดชอบของตนเอง        
จะเป็นสิ่งที่ดีมาก จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว ต้องขอบคุณ
ท่านเรวัตฯ เป็นอย่างยิ่งท่ีได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มานำเสนอในวันนี้ 

ส ุดท ้ายน ี ้  ในนามคณะผ ู ้บร ิหาร พน ักงาน ข ้ าราชการของเทศบาล                       
ต้องขอขอบคุณในความเอาใจใส่ดูแล สอดส่องพี่น้องประชาชน รวมถึงการดูแลการทำงาน
ของพนักงานและผู้รับจ้างท่ีผ่านมา และช่วยเหลือโดยไม่จำเป็นต้องรอเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น
การเก็บกิ่งไม้/ตัดกิ่งไม้ต่างๆ ทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหาด้วยกัน ลำพังเจ้าหน้าท่ีหรือเทศบาล 
อาจจะทำงานไม่ทัน จนเกิดความล่าช้า ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

เรียนประธานสภาฯ ผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
ขอสอบถามคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องของฌาปนสถานภายในตำบล การเก็บค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ขณะนี ้ดำเนินการถึงขั ้นตอนไหนแล้ว ซึ ่งประชาชนได้สอบถามมาว่าเทศบาลฯ              
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน อย่างไร มีค่าธรรมเนียมเหมือนกับเทศบาลฯ ข้างเคียงหรือไม่ 
หากมีงานศพพี่น ้องประชาชนในตำบลหนองหอยไม่ต้องเดือดร้อน แบ่งเบาภาระให้กับ           
ผู้สูญเสียญาติ ผมจึงอยากสอบถามมายังคณะผู้บริหารครับ 
 

มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอธิบาย สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 

เร ียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉ ันนางจีรพร หว ันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              15/ตามท่ี.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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ตามท่ีท่านทองคำฯ สอบถามเกี่ยวกับฌาปนสถาน หมู่ท่ี 3 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน

จัดทำร่างเทศบัญญัติตำบลหนองหอย เพื ่อรองรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้       
ฌาปนสถาน และได้ทำหนังสือส่งไปยังกลุ่มกฎหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่      
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และจะต้องนำโครงการเรื่องของค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง    
ค่าสัปเหร่อไปบรรจุในแผนฯ ซึ่งจะมีการปรับปรุงแผนฯ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
จากนั้นจึงจะนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติเพิ่มเติม จึงจะดำเนินการในเรื่องของกิจการ    
ฌาปนสถาน หมู ่ที ่ 3 ได้ และในส่วนของค่าธรรมเน ียมการใช้ จะดำเนินการจ ัดต้ัง
คณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมต่อไปแต่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความ
เป็นไปได้โดยท่ีเทศบาลฯไม่ต้องรับภาระท้ังหมดหรือท่ีพี่น้องประชาชนรับภาระหนักเกินไป  

สำหรับฌาปนสถาน หมู ่ที ่ 2 เทศบาลฯได้ทำหนังสือไปยังเทศบาลตำบล          
ท่าวังตาล เพื ่อขออนุญาตประกอบกิจการนอกเขต แต่เทศบาลท่าวังตาลไม่อน ุญาต            
ให้ประกอบกิจการนอกเขต ดังนั้น หากมีการซ่อมแซมหรือดำเนินการอื่นใดในฌาปนสถาน 
หมู่ที่ 2 ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน เทศบาลฯ หรือวัด จะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล ให้ดูแลรับผิดชอบในเรื ่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองหอย        
ไม่สามารถนำงบประมาณเข้าไปซ่อมแซมหรือจัดทำโครงการต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ 
เทศบาลฯ ไดทำหนังสือแจ้งท่านกำนัน หมู่ที ่ 2 และเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองให้ทราบ      
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเรียนให้กับท่านสมาชิกสภาฯ และประธานสภาฯ ได้รับทราบ             
ในเรื่องของกิจการของฌาปนสถาน หมูท่ี่ 3 หมู่ท่ี 2  

ในส่วนท่ีท่านทองคำฯ ได้ขอบคุณในเรื่องการทำถนนสายสัมพันธ์ ซอย 4 หมู่ 4            
ในส่วนนี้คณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ เขต 2 นำโดยท่านรองนายกฯวันวิศาษ์ 
เรืองเดชณรงค์ และท่านรองนายกฯ พ.ต.ท.สวัสด์ิ  หล้ากาศ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 
เขต 2 และเขต 1 ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ         
ทำให้การดำเนินงานลุล่วงไปด้วยดี และคาดว่าจะมีการทำบุญถนนประมาณวันที่ 19 ก.พ. 
65 จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านใหท้ราบ และขอบคุณในความร่วมมือในการทำถนนให้กับพี่น้อง
ประชาชน ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ให้ได้ใช้เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก   
ในการเดินทางด้วยค่ะ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เขต ๑ เมื่อสักครู่ ท่านนายกฯ พูดว่าฌาปนสถาน หมู่ที ่  2 และ 3 ทั้งนี้ผมอยากทราบ        
การดำเนินการของท้ังตำบลในเขต 1 และเขต 2 

 
ผมจะแจ้งคณะผู้บริหารให้ดูแลดูแลฌาปนสถานทั้งตำบลครับ หากไม่มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีเรื ่องแจ้งอื ่นๆแล้ว ต้องขอบคุณสมาชิกสภาฯ           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและได้เสนอแนะ นำเสนอปัญหา
ของพี่น้องประชาชนในตำบลหนองหอยผ่านสภาเทศบาลฯ เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไข      
ของคณะผู้บริหาร และขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สำหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ 

  ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
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        ลงช่ือ                ผู้จดบันทึกการประชุม 
                          (นางกัญญาภัทร บุดดี) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
 

 
          ลงช่ือ                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางสาววรรัตน์ พิบูลย์พันธ์) 

                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 
 

          ลงช่ือ             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย) 

                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 
 
 

           ลงช่ือ                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายอุสมาน สมัครไทย) 

                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 1 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้รับรองแล้วในการประชุม       
สม ัยสาม ัญ/ว ิสาม ัญ สม ัยท่ี . . . . . . . . . . . . . . .คร ั ้ งท ี ่  . . . . . . . . . . . . .  ประจำป ี  พ.ศ.2565                        
เมื ่อวันที่............................................. จึงลงชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศในที่เปิดเผย         
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 
 
 

         นายวสันต์ วิเชียร 
                           ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 



 

  


